



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ

เรื่อง รายงานการเงินประจำปี พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

อาศัยอำนาจ ตามพระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๗๒ ให้หน่วยงานของรัฐนำส่งรายงานการเงินประจำปี พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินให้กระทรวงการคลัง สำนักงานงบประมาณ และกระทรวงเจ้าสังกัด เว้นแต่กรณีหน่วยของรัฐที่เป็นหน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการให้นำส่งคณะรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง และสำนักงานงบประมาณ และเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ ได้รับรายงานผลการตรวจสอบรายงานทางการเงินของ องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ จากสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ สำหรับปีสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕

(นายสุริยะ ร่วมพัฒนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ

เลขที่รับ 440

วันที่ 15 มี.ค. 2565

เวลา



กองคลัง อบต. กระโพ

เลขที่รับ 65

วันที่ 15 มี.ค. 65

ที่ ตผ ๐๐๕๔.๔ สร/ ๒๗๔

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุรินทร์

ศูนย์ราชการจังหวัดสุรินทร์ ชั้น ๓

ถนนเลียงเมือง ตำบลนอกเมือง

อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐

๙ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลกระโพ

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ ที่ สร ๗๖๐๐๒/๖๙๙ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึงองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ ได้ส่งรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ เพื่อให้ตรวจสอบ นั้น

ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน โดยสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุรินทร์ได้ตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ เสร็จแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน นายค. อบต. กระโพ

ขอแสดงความนับถือ

(นางรัตติยา บุญวัฒนาสรณ์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุรินทร์ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

๙ มี.ค. ๖๕ เวลา ๑๕:๔๔:๒๔ (Trusted TSA) Personal and Central PKI-LN

Signature Code : 978QF-FQJRC-ZREWw-JQY28

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุรินทร์
กรมตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 30 ก.ย. 64

ที่นของอบต.กระโพ

เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวแจ่มนภา จันทะขำ)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุรินทร์

โทร. ๐ ๔๕๕๑ ๒๗๐๓

โทรสาร ๐ ๔๕๕๑ ๒๗๑๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sm@oag.go.th

(นายสุริยะ ร่วมพัฒนา)

ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

(นางชุดินันท์ จันทร์หอม)

ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

(นายรัชชชัย ใจกุลศล)

(นายสุริยะ ร่วมพัฒนา)

รายงานผู้สอบบัญชีและงบการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ
อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564



รายงานของผู้สอบบัญชี

เสนอ นายองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ

ความเห็น

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบรายงานการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า รายงานการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบรายงานการเงินในรายงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีความเป็นอิสระจากองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับ การตรวจเงินแผ่นดินที่กำหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบรายงานการเงิน และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน เกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและข้อกำหนดจรรยาบรรณเหล่านี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่า หลักฐานการสอบบัญชีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการ แสดงความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน



ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน หมายเหตุ 2 เกณฑ์ในการจัดทำรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพได้เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการจัดทำรายงานการเงินจากเดิม ถือปฏิบัติตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาเป็นมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยถือปฏิบัติกับรายงานการเงินตั้งแต่งวดปีบัญชี 2564 เป็นต้นไป และได้ทำการปรับปรุงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีจากการใช้มาตรฐานการบัญชีดังกล่าวเป็นรายการปรับปรุงเงินสะสมและส่วนของทุนยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 โดยแสดงข้อมูลดังกล่าวไว้ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการบัญชีใหม่แล้ว ทั้งนี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในเรื่องดังกล่าว

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่อรายงานการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบรายงานการเงินคือการอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับรายงานการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ หากในการปฏิบัติงานดังกล่าว สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสรุปได้ว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องรายงานข้อเท็จจริงนั้น ทั้งนี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่พบว่ามีเรื่องดังกล่าวที่ต้องรายงาน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อรายงานการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอรายงานการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำรายงานการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำรายงานการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถขององค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ ในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่มีข้อกำหนดในกฎหมายหรือเป็นนโยบายรัฐบาลที่จะเลิกองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ หรือหยุดดำเนินงาน หรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้



ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบรายงานการเงิน

การตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า รายงานการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีความสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้รายงานการเงินจากการใช้รายงานการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในรายงานการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถขององค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ ในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ ต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง



- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของรายงานการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่ารายงานการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้พบในระหว่างการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

(นางรัตติยา บุญวัฒนาสรณ์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุรินทร์

(นายจักรพรรดิ ศรีปิยะบุตร)

นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

สินทรัพย์	หมายเหตุ	(หน่วย:บาท) ปี 2564
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	6	80,103,134.60
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	7	2,022,781.86
เงินลงทุนระยะสั้น	8	29,618,627.49
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	9	6,826.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	10	1,989.75
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		111,753,359.70
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	11	19,330,745.70
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	12	66,191,850.90
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		85,522,596.60
รวมสินทรัพย์		197,275,956.30

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

ลงชื่อ.....

(นางชุตินันท์ จันทร์หอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายธัชชัย ใจกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นายสุริยะ ร่วมพัฒนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

	หมายเหตุ	(หน่วย:บาท)
หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน		ปี 2564
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	13	100,113.05
เงินรับฝากและเงินประกันระยะสั้น	14	200,423.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>300,536.05</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
เงินรับฝากและเงินประกันระยะยาว	15	3,000,630.04
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		<u>3,000,630.04</u>
รวมหนี้สิน		<u>3,301,166.09</u>
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน		
เงินสะสม		158,994,851.96
เงินทุนสำรองเงินสะสม		33,474,762.12
รายได้สะสม		1,505,176.13
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน		<u>193,974,790.21</u>
รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน		<u>197,275,956.30</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการการเงินนี้

ลงชื่อ.....

(นางชุตินันท์ จันทรหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายรัชชัย ใจกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นายสุริยะ ร่วมพัฒนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ

5.3 เงินลงทุนระยะสั้น

เงินลงทุนระยะสั้น คือ เงินลงทุนที่หน่วยงานตั้งใจจะถือไว้ไม่เกิน 1 ปี หรือมีกำหนดจ่ายคืนไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลารายงานและเงินฝากประจำ-ระยะสั้น ประเภท 3 เดือน ที่หน่วยงานมีความตั้งใจจะถือต่อไปในรูปแบบเดิม

5.4 สินค้าและวัสดุคงเหลือ

วัสดุคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนที่ซื้อมาหรือได้มาของวัสดุ วัสดุมูลค่าด้วยวิธีเข้าก่อนออกก่อน (The first-in, first-out (FIFO))

สินค้าคงเหลือ เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนที่มีไว้เพื่อขาย จำหน่าย จ่าย แจก ตามวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานตามปกติ แสดงด้วยราคาทุนหรือราคาเปลี่ยนแปลงปัจจุบันแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า ต้นทุนของสินค้าคงเหลือ ประกอบด้วย ต้นทุนในการซื้อ ต้นทุนแปลงสภาพ และต้นทุนอื่นๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อให้สินค้าคงเหลือนั้นอยู่ในสถานที่และอยู่ในสภาพที่เป็นอยู่ปัจจุบัน วัสดุมูลค่าคงเหลือด้วยวิธีเข้าก่อนออกก่อน (The first-in, first-out (FIFO))

สินค้าคงเหลือรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน เมื่อมีการขาย แลกเปลี่ยน หรือแจกจ่ายสินค้าคงเหลือออกไป แสดงในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินตามลักษณะของค่าใช้จ่าย

5.5 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

สินทรัพย์ประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น หน่วยงานจะรับรู้สินทรัพย์อื่น เมื่อสินทรัพย์ประเภทนั้นเข้าหลักเกณฑ์การรับรู้

5.6 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

หน่วยงานแสดงรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม รับรู้รายการอุปกรณ์เฉพาะรายการที่มีมูลค่าขั้นต่ำต่อหน่วยหรือต่อชุดตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป

ราคาทุนรวมต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์ เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพและสถานที่ที่พร้อมจะใช้งานได้ตามประสงค์ของฝ่ายบริหาร ราคาทุนของสินทรัพย์ที่ก่อสร้างขึ้นเองประกอบด้วย ต้นทุนค่าวัสดุ ค่าแรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์

ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีรูปแบบและอายุการใช้งานประโยชน์ที่แตกต่างกันและต้นทุนที่มีนัยสำคัญจะบันทึกส่วนประกอบนั้น แยกต่างหากจากกัน

ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง ต้นทุนในการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่หน่วยงานจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการเพิ่มขึ้นจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าตามบัญชี ส่วนต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบำรุงที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น

ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ เรื่อง กำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน ดังนี้

อาคาร

อาคารสำนักงาน	30	ปี
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	20	ปี

ส่วนปรับปรุงอาคาร	10	ปี
ชั่วคราว/โรงเรือน	10	ปี
สิ่งปลูกสร้าง		
ใช้คอนกรีตเสริมเหล็กหรือโครงเหล็กเป็นส่วนประกอบหลัก	20	ปี
ใช้ไม้หรือวัสดุอื่นๆเป็นส่วนประกอบหลัก	10	ปี
ครุภัณฑ์สำนักงาน	5	ปี
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	7	ปี
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(ยกเว้นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้มีอายุการใช้งาน 15-20 ปี)	15	ปี
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5	ปี
ครุภัณฑ์การเกษตร		
เครื่องมือและอุปกรณ์	3	ปี
เครื่องจักรกล	5	ปี
ครุภัณฑ์โรงงาน		
เครื่องมือและอุปกรณ์	5	ปี
เครื่องจักรกล	5	ปี
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		
เครื่องมือและอุปกรณ์	4	ปี
เครื่องจักรกล	7	ปี
ครุภัณฑ์สำรวจ	5	ปี
ครุภัณฑ์การแพทย์และวิทยาศาสตร์	5	ปี
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5	ปี
ครุภัณฑ์การศึกษา	5	ปี
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5	ปี
ครุภัณฑ์กีฬา/กายภาพ	5	ปี
ครุภัณฑ์ดนตรีนาฏศิลป์	5	ปี
ครุภัณฑ์อาวุธ	10	ปี
ครุภัณฑ์สนาม	5	ปี
ครุภัณฑ์อื่น	5	ปี
ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดิน และสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง		

5.7 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน

สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานคือ สินทรัพย์ที่แสดงลักษณะทั้งหมดหรือบางส่วน ดังต่อไปนี้

- เป็นส่วนหนึ่งของระบบหรือเครือข่าย
- มีลักษณะเฉพาะและไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางอื่นได้
- เคลื่อนที่ไม่ได้ และ
- มีข้อจำกัดในการจำหน่าย

หน่วยงานแสดงรายการสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ ดังนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ
งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

รายได้	หมายเหตุ	(หน่วย:บาท) ปี 2564
รายได้จัดเก็บเอง	17	547,555.27
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้	18	33,801,398.29
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้	19	55,080,692.98
รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานใต้สังกัดฯ	20	716.63
รวมรายได้		89,430,363.17
ค่าใช้จ่าย		
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	21	14,099,990.25
ค่าตอบแทน	22	577,480.00
ค่าใช้สอย	23	5,472,522.67
ค่าวัสดุ	24	3,664,438.50
ค่าสาธารณูปโภค	25	994,194.13
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	26	17,912,245.40
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค	27	36,155,060.19
ค่าใช้จ่ายอื่น	28	2,012,715.00
รวมค่าใช้จ่าย		80,888,646.14
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ		8,541,717.03

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

ลงชื่อ.....
(นางชุตินันท์ จันทร์หอม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
(นายธัชชัย ใจกุล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....
(นายสุริยะ ร่วมพัฒนา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

	เงินสะสม	เงินทุนสำรองเงินสะสม	รายได้สะสม	รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 - ตามที่รายงานไว้เดิม	54,375,558.85	30,275,726.63	-	84,651,285.48
การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี	141,568,331.72	1,891,229.88	266,320.50	143,725,882.10
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - หลังการปรับปรุง	195,943,890.57	32,166,956.51	266,320.50	228,377,167.58
การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนสำหรับปี 2564				
การรับเงินตกเป็นส่วนของทุน	48,100.00	-	-	48,100.00
ปรับปรุงระหว่างปี	(44,402,234.98)	1,023.90	1,409,016.68	(42,992,194.40)
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	7,405,096.37	1,306,781.71	(170,161.05)	8,541,717.03
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	158,994,851.96	33,474,762.12	1,505,176.13	193,974,790.21

ลงชื่อ.....
 (นางชุตินันท์ จันทร์หอม)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
 (นายธีชัย ใจกุล)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....
 (นายสุติยะ ร่วมพัฒนา)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปี ลสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 1 ข้อมูลทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก คือ

1. รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริม สนับสนุนหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

2. รักษาความสะอาดของถนนทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลป้องกันและระงับโรคติดต่อ

3. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

4. จัดการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลพัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางที่เสนอแนะจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคเพื่อการศึกษา

5. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

6. คุ้มครองดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ หมู่ที่ 2 ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอและตำบลใกล้เคียงดังนี้

ทิศเหนือ ติดกับตำบลไพรขลาและตำบลคูนาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

ทิศใต้ ติดกับตำบลเมือลิ่งและตำบลชุมแสง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

ทิศตะวันออก ติดกับตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

ทิศตะวันตก ติดกับตำบลทุ่งวังและตำบลกระสัง อำเภอสตึก จังหวัดสุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ห่างจากอำเภอท่าตูม ไปทางทิศตกเฉียงใต้ ประมาณ 30 กิโลเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ มีเนื้อที่ประมาณ 108 ตารางกิโลเมตร มีจำนวนประชากรรวม 15,737 คน ประกอบด้วยประชากรชายจำนวน 7,895 คน ประชากรหญิงจำนวน 7,842 คน (ข้อมูล ณ 5 เดือนมกราคม 2564) และมีจำนวนหมู่บ้าน 20 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

หมู่ที่ 1 บ้านกระโพ

หมู่ที่ 3 บ้านหนองอีดำ

หมู่ที่ 5 บ้านอาคุณ

หมู่ที่ 7 บ้านจินดา

หมู่ที่ 9 บ้านตากกลาง

หมู่ที่ 11 บ้านศาลา

หมู่ที่ 13 บ้านตากกลาง

หมู่ที่ 15 บ้านภูดิน

หมู่ที่ 17 บ้านโคกกุง

หมู่ที่ 19 บ้านด่าน

หมู่ที่ 2 บ้านกระเจา

หมู่ที่ 4 บ้านบอน

หมู่ที่ 6 บ้านตระมุง

หมู่ที่ 8 บ้านตาทิตย์

หมู่ที่ 10 บ้านโนนโพ

หมู่ที่ 12 บ้านหนองบึง

หมู่ที่ 14 บ้านหนองบัว

หมู่ที่ 16 บ้านบุรี

หมู่ที่ 18 บ้านหินเหล็กไฟ

หมู่ที่ 20 บ้านชะมวง

กรอบกฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตามพระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67 มาตรา 68 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549 องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 86,500,000.- บาท (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 85,000,000.-บาท) โดยแยกเป็น งบบุคลากร จำนวน 20,123,629.- บาท งบดำเนินงาน จำนวน 21,230,166.- บาท งบลงทุน จำนวน 11,583,400.- บาท งบเงินอุดหนุน จำนวน 6,166,290.- บาท และงบกลาง จำนวน 27,396,515.-บาท

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ มีหน่วยงานภายใต้สังกัดจำนวน 7 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกระโพ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองอีดำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตระมุง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนโพ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอาคุณ ซึ่งรับผิดชอบบริหารจัดการเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในส่วนของแต่ละแห่ง หน่วยงานภายใต้สังกัดดังกล่าวไม่เป็นหน่วยงานที่เสนอรายงาน และไม่มี การจัดทำงบการเงินแยกกัน รายการบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดทุกแห่งจึงได้นำมาแสดงรวมไว้ในงบการเงินฉบับนี้

หมายเหตุ 2 เกณฑ์การจัดทำรายงานการเงิน

รายงานการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 731 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เรื่อง แนวทางการจัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แทนประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

การจัดทำรายงานการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ได้แสดงข้อมูลของงวดก่อนเปรียบเทียบ เนื่องจากเป็นการจัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐเป็นครั้งแรก

รายงานการเงินนี้ได้รวมข้อมูลบัญชีของหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานภายใต้สังกัด ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.4/ว 2608 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 3020 ลงวันที่ 29 กันยายน 2563 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 3956 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 1109 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมายเหตุ 3 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่นำมาถือปฏิบัติ

ในปีงบประมาณปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ ได้จัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ แทนประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ดังนี้

- หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด

- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 5 เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 9 เรื่อง รายได้จากรายการแลกเปลี่ยน
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 12 เรื่อง สินค้าคงเหลือ
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 13 เรื่อง สัญญาเช่า
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 14 เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงาน
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 16 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 23 เรื่อง รายได้จากรายการไม่แลกเปลี่ยน
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 31 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
- นโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่อง เงินลงทุน

หมายเหตุ 4 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

ในปีงบประมาณปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ ได้จัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ แทนประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.4/ว 2608 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เช่น

- ผังบัญชีที่ใช้ในการบันทึกบัญชี
- วิธีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ สินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
- การคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
- การคำนวณค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ
- สินค้าคงเหลือ และวัสดุคงเหลือ เป็นต้น

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ ต้องปรับปรุงงบการเงิน ซึ่งมีผลกระทบ ดังนี้

	องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ		(หน่วย:บาท)
	ตามที่ รายงานไว้เดิม	ผลกระทบ จากการถือปฏิบัติ	ตามที่ ปรับปรุงใหม่
งบแสดงฐานะการเงิน	ณ 30 ก.ย. 2563		ณ 1 ต.ค. 2563
สินทรัพย์			
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)		35,214,038.06	35,214,038.06
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ)		95,637,324.34	95,637,324.34
หนี้สิน			
รายจ่ายค้างจ่าย	12,608,199.20	(12,608,199.20)	
ส่วนของทุน			
เงินสะสม	54,375,558.85	141,568,331.72	195,943,890.57
เงินทุนสำรองเงินสะสม	30,275,726.63	1,891,229.88	32,166,956.51

โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

	ตามที่	ผลกระทบ	(หน่วย:บาท)
	รายงานไว้เดิม	จากการถือปฏิบัติ	ตามที่ ปรับปรุงใหม่
งบแสดงฐานะการเงิน	ณ 30 ก.ย. 2563		ณ 1 ต.ค. 2563
สินทรัพย์		270,127.71	270,127.71
หนี้สิน		3,807.21	3,807.21
ส่วนกองทุน		266,320.50	266,320.50

สำหรับสินทรัพย์ที่นำมาแสดงในรายงานการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ ดังนี้

1. ที่ดิน
2. สินทรัพย์ถาวรที่ยังไม่หมดอายุ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 และมีมูลค่าตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป
3. ครุภัณฑ์ที่ได้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป และมีมูลค่าตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป

หมายเหตุ 5 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

5.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสดในมือ เช็ค ดราฟต์ ธนาณัติ และเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์/เผื่อเรียก โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะรับรู้ในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้

5.2 ลูกหนี้เงินหมุนเวียนและรายได้ค้างรับ

5.2.1 ลูกหนี้เงินหมุนเวียน คือ จำนวนเงินที่หน่วยงานมีสิทธิได้รับชำระจากบุคคลภายนอกหรือหน่วยงานอื่นซึ่งเกิดจากการขายสินค้าและบริการอันเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานปกติของหน่วยงาน หน่วยงานจะรับรู้ลูกหนี้จากการขายสินค้าและบริการตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับโดยตั้งบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สำหรับลูกหนี้ส่วนที่คาดว่าจะไม่สามารถเรียกเก็บได้ องค์กรบริหารส่วนตำบลกระโพ ตั้งประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ คำนวณเป็นร้อยละของยอดลูกหนี้ ดังนี้

จำนวนค้างชำระ (ปี)	ร้อยละที่ใช้คำนวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ปีที่ 2	20
ปีที่ 3 - 5	50
ปีที่ 5 ขึ้นไป	100

5.2.2 รายได้ค้างรับ คือ รายได้อื่นของหน่วยงาน ซึ่งเกิดรายได้ขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้รับเงิน เช่น ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

5.2.3 ลูกหนี้ - ระยะสั้น คือ เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลภายนอก เช่น เงินให้กู้ยืม- เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน เป็นต้น

สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน		
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	10	ปี
ถนนลาดยาง	10	ปี
สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก	25	ปี
เขื่อนดิน	20	ปี
เขื่อนปูน	50	ปี
อ่างเก็บน้ำ	30	ปี
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น		
กลุ่มถนนลูกรัง หินคลุก	3	ปี
กลุ่มวัสดุไม้ พลาสติก	3	ปี
กลุ่มบ่อ คลองส่งน้ำ ลำห้วย	5	ปี
ระบบประปา (ระบบกรอง, หอถังสูง)	20	ปี
กลุ่มอื่นๆ	3	ปี
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	5	ปี

5.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้แก่ ต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมถึงระบบงานต่าง ๆ และต้นทุนเว็บไซต์ ทั้งที่ได้จากการจัดซื้อ และการจ้างพัฒนาขึ้น โดยหน่วยงานมีสิทธิ์ควบคุมการใช้ประโยชน์สินทรัพย์นั้น และคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจหรือศักยภาพในการให้บริการจากสินทรัพย์นั้นเกินกว่าหนึ่งปี หน่วยงานแสดงรายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม

ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ เรื่อง กำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน 5 ปี

5.9 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย คือ จำนวนเงินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้วในรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้มีการจ่ายเงิน การจ่ายเงินจะกระทำในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป ค่าใช้จ่ายดังกล่าวอาจเกิดจากข้อกำหนดของกฎหมาย ข้อตกลงในสัญญา หรือจากบริการที่ได้รับแล้ว เช่น ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย เป็นต้น

5.10 รายได้รับล่วงหน้า

รายได้รับล่วงหน้า คือ จำนวนเงินที่หน่วยงานได้รับล่วงหน้าเป็นค่าสินทรัพย์ หรือบริการที่หน่วยงานยังไม่ได้ส่งมอบสินทรัพย์ หรือบริการให้ในขณะนั้นแต่จะส่งมอบให้ในอนาคต รายได้รับล่วงหน้าจึงเป็นหนี้สินหรือภาระผูกพันของหน่วยงานที่จะต้องส่งมอบสินทรัพย์ หรือให้บริการในอนาคต ซึ่งจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ส่งมอบสินทรัพย์หรือให้บริการดังกล่าวแล้ว หน่วยงานจะรับรู้รายได้รับล่วงหน้าเมื่อได้รับเงินและให้หน่วยงานแสดงรายได้รับล่วงหน้าเป็นหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน

5.11 เงินรับฝาก

เงินรับฝาก คือ จำนวนเงินที่หน่วยงานได้รับไว้โดยมีข้อผูกพันในการจ่ายเงินหรือจ่ายต่อ อาจเป็นเงินนอกงบประมาณที่รับไว้ตามข้อกำหนด เงินหลักประกันสัญญา เงินหลักประกันผลงาน หรือเงินอื่นใดซึ่งจะต้องจ่ายเงินให้แก่ผู้ฝาก หรือเป็นเงินผ่านมือที่จะต้องส่งต่อไปยังบุคคลที่สาม หน่วยงานจะบันทึกเป็นหนี้สินไว้จนกว่าจะ

มีการจ่ายเงิน หรือจ่ายต่อไปยังบุคคลที่สาม หน่วยงานจะรับรู้เงินรับฝาก เมื่อได้รับเงินและให้แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินประเภทหนี้สินหมุนเวียน หรือหนี้สินไม่หมุนเวียนแล้วแต่กรณี

5.12 เงินประกัน

เงินประกัน คือ จำนวนเงินที่หน่วยงานได้รับไว้โดยมีข้อผูกพันในการจ่ายเงิน เช่น เงินหลักประกันสัญญา หน่วยงานจะบันทึกเป็นหนี้สินไว้จนกว่าจะมีการจ่ายเงิน หน่วยงานจะรับรู้เงินประกัน เมื่อได้รับเงินและให้แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินประเภทหนี้สินหมุนเวียน หรือหนี้สินไม่หมุนเวียนแล้วแต่กรณี

5.13 รายได้จัดเก็บเอง

รายได้จัดเก็บเอง คือ จำนวนเงินที่หน่วยงานได้จัดเก็บรายได้เอง เช่น รายได้ภาษี รายได้อากร รายได้ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รับรู้รายได้เมื่อมีการรับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจตลอดรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งเกิดจากการดำเนินงานตามปกติ

5.14 รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ คือ จำนวนเงินที่รัฐจัดเก็บภาษีให้แล้วจัดสรรให้หน่วยงาน เช่น ภาษีรถยนต์ ภาษีธุรกิจเฉพาะ เป็นต้น

5.15 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ คือ เงินอุดหนุนทุกประเภท ที่รัฐจัดสรรหรือหน่วยงานอื่นอุดหนุนให้ เช่น รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน, รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนด วัตถุประสงค์, รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

5.16 รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัด

รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัด คือ จำนวนเงินที่หน่วยงานภายใต้สังกัดได้รับตลอดรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งเกิดจากการดำเนินงานปกติ

5.17 ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายได้จัดประเภทรายการตามลักษณะของค่าใช้จ่ายแสดงรายการในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน หรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การพิจารณาว่ารายการใดจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย จะต้องเข้าหลักเกณฑ์ 2 ประการ ได้แก่

1) ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจหรือศักยภาพในการให้บริการที่ลดลงในงวดการรายงาน โดยอยู่ในรูปของกระแสไหลออกหรือการใช้ไปซึ่งสินทรัพย์ต่าง ๆ หรือการก่อหนี้ต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อลดลงในส่วนของสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน ทั้งนี้ไม่รวมรายการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรให้แก่ผู้เป็นเจ้าของ

2) เกณฑ์การรับรู้ค่าใช้จ่าย ดังนี้

(ก) มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในการเกิดขึ้นของค่าใช้จ่าย และ

(ข) สามารถวัดมูลค่าของค่าใช้จ่ายได้อย่างมีเหตุผลน่าเชื่อถือ

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	(หน่วย:บาท)
เงินฝากสถาบันการเงิน	80,103,134.60
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	<u>80,103,134.60</u>

เงินฝากกระแสรายวัน (อบต.กระโพ) 3206007283	1,638,932.79
เงินฝากกระแสรายวัน (อบต.กระโพ) 3206009057	670,697.00
เงินฝากออมทรัพย์ (อบต.กระโพ) 012262565117	77,366,390.32
เงินฝากออมทรัพย์ (โครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.กระโพ บัญชี2) 012262948434	4,855.04
เงินฝากออมทรัพย์ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกระโพ) 020007954250	23,433.02
เงินฝากออมทรัพย์ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองอีดำ) 020007954161	67,357.29
เงินฝากออมทรัพย์ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบอน) 020007954349	72,754.00
เงินฝากออมทรัพย์ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตระมุง) 020007953953	93,277.80
เงินฝากออมทรัพย์ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว) 020007954527	101,587.04
เงินฝากออมทรัพย์ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนโพ) 020007954292	16,063.73
เงินฝากออมทรัพย์ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอาคุณ) 020007954404	47,786.57
	<u>80,103,134.60</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 7 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ

	(หน่วย : บาท)
เงินให้กู้ยืม - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2,000,000.00
รายได้ค้างรับ	22,781.86
รวม	<u>2,022,781.86</u>
รวมลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	<u><u>2,022,781.86</u></u>

หมายเหตุ 8 เงินลงทุนระยะสั้น

	(หน่วย:บาท)
เงินฝากประจำ	29,618,627.49
รวมเงินลงทุนระยะสั้น	<u><u>29,618,627.49</u></u>

เงินฝากประจำ 6 เดือน (องค์การบริหารส่วนตำบล) 322640007991 29,618,627.49

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 9 สิ้นค้าและวัสดุคงเหลือ

	(หน่วย:บาท)
วัสดุคงคลัง	6,826.00
รวมสิ้นค้าและวัสดุคงเหลือ	6,826.00

หมายเหตุ 10 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

	(หน่วย:บาท)
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1,989.75
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1,989.75

หมายเหตุ 11 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

	(หน่วย : บาท)
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	32,539,526.00
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	(16,887,818.92)
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง (สุทธิ)	15,651,707.08
ครุภัณฑ์	6,985,600.00
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์	(3,306,561.38)
ครุภัณฑ์ (สุทธิ)	3,679,038.62
รวมที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)	19,330,745.70

หมายเหตุ 12 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน

	(หน่วย : บาท)
ถนน	72,479,500.00
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-ถนน	(30,537,220.23)
ถนน (สุทธิ)	41,942,279.77
อ่างเก็บน้ำ	10,885,500.00
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-อ่างเก็บน้ำ	(9,524,631.98)
อ่างเก็บน้ำ (สุทธิ)	1,360,868.02
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	39,244,070.00
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	(16,355,366.89)
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น (สุทธิ)	22,888,703.11
รวมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ)	66,191,850.90

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 13 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

	(หน่วย:บาท)
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	64,004.17
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	36,108.88
รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	100,113.05

หมายเหตุ 14 เงินรับฝากและเงินประกันระยะสั้น

	(หน่วย:บาท)
เงินรับฝากอื่น	18,923.00
เงินประกันสัญญา	181,500.00
รวมเงินรับฝากและเงินประกันระยะยาว	200,423.00

หมายเหตุ 15 เงินรับฝากและเงินประกันระยะยาว

	(หน่วย:บาท)
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2,004,855.04
เงินประกันสัญญา	995,775.00
รวมเงินรับฝากและเงินประกันระยะยาว	3,000,630.04

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 16 ภาระผูกพัน

(หน่วย:บาท)
ปี 2564

- ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุนสัญญาที่ยังไม่ได้รับรู้ ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง	6,439,000.00
ภาระผูกพันตามสัญญาจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและบริการอื่นๆ	1,040,714.40
รวมภาระผูกพัน	7,479,714.40
1.โครงการก่อสร้างถังน้ำใสระบบประปาหมู่บ้าน บ้านศาลา หมู่ที่ 11 สัญญาจ้าง 43/64	495,000.00
2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) บ้านหนองบัว หมู่ที่ 14 สัญญาจ้าง 31/64	484,000.00
3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) บ้านตาทิพย์ หมู่ที่ 8 สัญญาจ้าง 30/64	488,000.00
4.โครงการก่อสร้างหอดังสูงบ้านโนนโพ หมู่ที่ 10 สัญญาจ้าง 40/64	334,000.00
5.โครงการก่อสร้างหอดังสูงพร้อมเจาะบ่อบาดาล บ้านหินเหล็กไฟ หมู่ที่18 สัญญาจ้าง 39/64	494,000.00
6.โครงการก่อสร้างหอดังสูงพร้อมเจาะบ่อบาดาล บ้านตากกลาง หมู่ที่ 13 สัญญาจ้าง 45/64	495,000.00
7.โครงการก่อสร้างหอดังสูงพร้อมเจาะบ่อบาดาล บ้านบุรี หมู่ที่ 16 สัญญาจ้าง 33/64	495,000.00
8.โครงการก่อสร้างหอดังสูงพร้อมเจาะบ่อบาดาล บ้านบอน หมู่ที่ 4 สัญญาจ้าง 32/64	494,000.00
9.โครงการก่อสร้างหอดังสูงพร้อมเจาะบ่อบาดาล บ้านตากกลาง หมู่ที่ 9 สัญญาจ้าง 38/64	494,000.00
10.โครงการปรับปรุงระบบประปาผิวดินขนาดกลางบ้านหนองบึง หมู่ที่ 12 สัญญาจ้าง 44/64	248,000.00
11.โครงการก่อสร้างหอดังสูงพร้อมเจาะบ่อบาดาล(จุด หนองตะเคียน) บ้านกระโพ หมู่ที่ 1 สัญญาจ้าง 41/64	350,000.00
12.โครงการก่อสร้างหอดังสูงพร้อมเจาะบ่อบาดาล (จุด สภ.กระโพ) บ้านกระโพ หมู่ที่ 1 สัญญาจ้าง 42/64	350,000.00
13.โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ภายในโรงเรียนบ้านหนองอีดำ หมู่ที่ 3 สัญญาจ้าง 35/64	546,000.00
14.โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ภายในโรงเรียนบ้านอาคูน หมู่ที่ 5 สัญญาจ้าง 36/64	672,000.00
15.ค่าจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (โรงเรียน) สัญญาซื้อขาย 12/64	866,219.20
16.ค่าจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (ศพด.) สัญญาซื้อขาย 13/64	174,495.20
	7,479,714.40

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 17 รายได้จัดเก็บเอง

	(หน่วย:บาท) ปี 2564
รายได้ภาษี	162,002.47
รายได้ค่าธรรมเนียม	11,160.00
รายได้ค่าปรับ	2,200.00
รายได้ใบอนุญาต	18,336.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	312,756.80
รายได้ค่าเช่า	36,000.00
รายได้อื่น	5,100.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	<u>547,555.27</u>

หมายเหตุ 18 รายได้รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้

	(หน่วย:บาท) ปี 2564
รายได้ภาษีรถยนต์	521,223.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	13,462,183.29
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	6,461,151.41
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	98,641.50
รายได้ภาษีสรรพสามิต	12,535,978.69
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	134,818.12
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	69,182.63
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	512,053.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	1,520.00
รายได้ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4,646.30
รวมรายได้รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้	<u>33,801,398.29</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 19 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้

	(หน่วย:บาท)
	ปี 2564
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	54,749,744.98
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	330,948.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้	<u>55,080,692.98</u>

หมายเหตุ 20 รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัดฯ

	(หน่วย:บาท)
	ปี 2564
รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	
รายได้อื่น	716.63
รวมรายได้ของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	<u>716.63</u>
รวมรายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัดฯ	<u>716.63</u>

หมายเหตุ 21 ค่าใช้จ่ายบุคลากร

	(หน่วย:บาท)
	ปี 2564
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,332,133.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,248,990.00
เงินประจำตำแหน่ง	210,000.00
เงินตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,989,785.00
เงินค่าครองชีพ	411,325.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	62,600.00
เงินสมทบ กบท.	670,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	137,188.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,969.25
ค่าเช่าบ้าน	32,000.00
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร	<u>14,099,990.25</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 22 ค่าตอบแทน

	(หน่วย:บาท)
	ปี 2564
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	79,200.00
ค่าตอบแทนอื่น	498,280.00
รวมค่าตอบแทน	<u>577,480.00</u>

หมายเหตุ 23 ค่าใช้สอย

	(หน่วย:บาท)
	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	152,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	181,839.00
ค่าแก๊สและน้ำมันเชื้อเพลิง	886,124.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	3,665,919.67
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	10,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	16,200.00
ค่าใช้สอยอื่น	560,440.00
รวมค่าใช้สอย	<u>5,472,522.67</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 24 ค่าวัสดุ

	(หน่วย:บาท)
	ปี 2564
ค่าวัสดุทั่วไป	2,732,438.50
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	932,000.00
รวมค่าวัสดุ	<u>3,664,438.50</u>

หมายเหตุ 25 ค่าสาธารณูปโภค

	(หน่วย:บาท)
	ปี 2564
ค่าไฟฟ้า	791,396.62
ค่าน้ำประปาและบาดาล	8,232.00
ค่าโทรศัพท์	4,276.71
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	190,288.80
รวมค่าสาธารณูปโภค	<u>994,194.13</u>

หมายเหตุ 26 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

	(หน่วย:บาท)
	ปี 2564
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	1,587,949.64
ครุภัณฑ์	1,132,834.74
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	15,191,461.02
รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	<u>17,912,245.40</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 27 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

	(หน่วย:บาท)
	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	9,670,421.79
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	24,122,900.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	1,286,442.40
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	675,296.00
รวมค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	400,000.00
รวมค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน	<u>36,155,060.19</u>
รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	<u><u>36,155,060.19</u></u>

หมายเหตุ 28 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

	(หน่วย:บาท)
	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายอื่น	2,012,715.00
รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ	<u><u>2,012,715.00</u></u>